

ข่าวลือล่าสุดที่ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ถึงเรื่อง คณะ คสช. คิดจะรวม กรมป่าไม้-กรมอุทยานแห่งชาติฯ เป็นหนึ่งเดียว....???

การรวม กรมป่าไม้ และ กรมอุทยานแห่งชาติฯ ให้เป็นหนึ่งเดียวนั้นเป็นข่าวออกมาโดยตลอด!

รัฐบาลหลายชุดชุดเรื่องนี้ขึ้นมา แต่พอจะผ่านรัฐสภาปรากฏว่ารัฐบาลล่มไปเสียทุกที

เนื่องจากว่าหลังการแบ่ง กรมป่าไม้ ออกไปเป็น กรมอุทยานแห่งชาติฯ-กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง และ สำนักทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทสจ.)

ปรากฏว่าพื้นที่ป่าไม้ถูกทำลายมากไปกว่าเดิม?

กรมป่าไม้ ที่เป็น “กรมแม่” โดน กรมอุทยานแห่งชาติฯ แบ่งงานเอาไปบริหารเสียเป็นส่วนใหญ่

ไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานอนุญาตหรืองานป้องกันรักษาป่า และควบคุมไฟป่า!!!

กรมอุทยานแห่งชาติฯ และ สำนักทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ยัดเอาไปทำเกือบจะทั้งหมด!!!

หมายเหตุ

บ้านเมือง

ปลุกผี!...รวมกรมป่าไม้ อุทยานแห่งชาติฯ

ยกเว้นงานประเภทไม่สามารถหากินได้ เช่น งานวิจัย และพัฒนาการป่าไม้-งานปลูกป่า ฯลฯ

จากการที่ กรมป่าไม้ ถูกแบ่งออกไป โดยที่รัฐสภาเคยลงมติแบ่งงานชัดเจนว่า!...กรมใดมีหน้าที่ภารกิจอะไร???

แต่ทว่าในยุคนี้ต้องอย่าลืมไปว่าใครใหญ่!!!

ถึงจะผ่านสภาออกมาก็โดนผู้มีอำนาจตะแบงแย่งงานที่ กรมอุทยานแห่งชาติฯ ไม่สมควรจะมากำกับดูแล?

ยัดงานเอาไปไม่ว่าจะเป็นเรื่อง งานป้องกันฯ-งานไฟป่า-งานปลูกป่าฯ ซึ่งเป็นหน้าที่โดยตรงของ กรมป่าไม้ ก็โดน กรมอุทยานแห่งชาติฯ สูบเอาไปบริหารหน้าตาเฉย

โดยเฉพาะงานบริการอย่างเช่น **ตำแหน่งป่าไม้อำเภอ** ก็โดน โอนให้ไปอยู่ในการกำกับดูแลของ **สำนักทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม**

การแบ่งแยก **กรมป่าไม้** ออกไปในครั้งนั้นนอกจาก ประเทศชาติจะเสียพื้นที่ป่าไม้ไปมากมายมหาศาล เนื่องจากข้าราชการผู้ปฏิบัติขาดความชัดเจนเรื่องข้อกฎหมาย???

ระเบียบ **กรมป่าไม้** ให้ปฏิบัติ!!...แต่ขัดกับกฎหมาย **อุทยานแห่งชาติฯ** เป็นเหตุให้เจ้าหน้าที่สับสนไม่รู้ว่าจะเอา กันอย่างไร?

ผู้ประกอบการในยุคที่มีการแบ่งแยกกรมออกมาใหม่ๆ ก็ทำตัวไม่ถูก อย่างเช่นกรณีงานด้านป่าไม้!!

ในยุคนี้รถบรรทุกไม้โดนทั้ง 2 กรมเรียกตรวจสอบ!!!

ผู้ประกอบการต้องออกมาไต่ถามอธิบดีเอื้อนหับซ้อน? จนเป็นที่มาของ **กรมอุทยานแห่งชาติฯ** ต้องถอยดาวน์ ไปอยู่พื้นที่ที่เป็นถนนแดง???

และข่าวลือกันที่ว่าจะมี...**การรวมกรมป่าไม้และกรมอุทยานแห่งชาติฯ** กลับมาเป็นหนึ่งเดียวนั้น

ผมว่า!...แทนที่จะให้กลับมารวมกันใหม่ เอาเป็นว่า แบ่งแยกหน่วยงาน-กำลังคน-งบประมาณให้มีความชัดเจนอย่างนี้ไม่ดีกว่าหรือ?

ถ้าหากแบ่งงาน-แบ่งหน้าที่ให้ชัดเจนตามที่มติสภาฯ เมื่อ ครั้งแบ่งกรมมันก็คงจะไม่ยุ่งเหยิงเป็นลิงแก่เหจนถึงบัดนี้?

แต่หากคิดว่าการรวมกรมทั้ง 2 เป็นหนึ่งเดียวแล้ว ป่าไม้จะเพิ่มมากขึ้นก็ไม่ต่างกัน?

แต่ที่ข้าราชการทั้ง **กรมป่าไม้** และ **กรมอุทยานแห่งชาติฯ** ต่างสยองเห็นจะได้แก่...???

ข่าวลือกันกระหึ่มถึงเรื่อง **“ปีศาจคาบคัมภีร์”** ที่ชาวป่าไม้ได้ยินชื่อว่าจะมาเป็น **รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรฯ** เท่านั้น!!!

ต่างพากันขวัญผวาโดยไม่เห็นกว่า!??... **“คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)”**

จะหุนหวก-ตาบอดกันถึงขนาดนั้น???

ผีพุ่งไต้